

## ĐÀ LẠT, chào hè với 5 sắc hoa phồng.

Đỏ thắm, tím biếc, vàng kiều sa, hồng trang nhã và trắng tinh khôi, 5 sắc hoa phồng cùng thổi hồn thành phố Đà Lạt làm say lòng người yêu hoa mỗi dịp hè.

Phồng vàng (có nguồn gốc từ Brasil) là một trong những loài cây khá hiếm ở Việt Nam, đã thích nghi với điều kiện khí hậu, thuộc những cây của Đà Lạt – Lâm Đồng. Loài phồng này cùng với cây phồng đỏ; thân, lá, hoa gần giống như phồng đỏ; thời gian nở hoa cũng vào mùa hè.



Phồng vàng nở hoa sum suê trên cao nguyên. Khi phồng vàng nở rộ, các đóa hoa ken dày kết thành những chùm sum suê màu vàng tươi trông thật cuốn hút, sau đó như những dải theo làn gió thổi nên những thảm hoa vàng trên cỏ xanh. Miền đất cao nguyên này còn có loài phồng vàng khác thuộc họ đậu nở hoa vào mùa xuân.

Phồng vĩ đỏ rực rỡ là đặc sản vùng nhiệt đới những vùng nhiệt đới gần đây cũng đã nở hoa ở Đà Lạt vào mùa hè, mùa nóng nhất trong năm, góp thêm một sắc màu tươi thắm cho Đà Lạt. Phồng đỏ nở hoa ở Đà Lạt cũng là dấu hiệu cho thấy xứ này đang ngày càng nóng lên.



Phồng đỏ chào đón mùa hè. Hiện phồng hồng đang nở hoa sum suê trong công viên đỏ ở đường Nguyễn Du, nơi tiếp giáp

với đường Quang Trung. Loài phồng ng với sắc hồng trang nhã này làm phong phú thêm bộ “sưu tập” hoa phồng ng đặc đáo trên cao nguyên.

Đây vốn là loài hoa đẹp trong các cánh rừng Tây Nguyên, đặc biệt di thực vào trồng trong công viên nghỉ dưỡng năm qua, mang đến hè với lối khoe sắc thắm, thu hút các loài chim đến hút mật, hút lú lo.



Phồng ng hồng đang nở rộ trên đường Nguyễn Du, Đà Lạt. Quý hiếm nhất là loài phồng ng trắng. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất một cây phồng ng trắng hoa trắng tinh khôi trên đường Phù Đổng Thiên Vương (TP Đà Lạt). Tiếc số sinh học Hà Ngọc Mai cho biết đã mua cây phồng ng hiếm hoi này trong một vườn cây cảnh ở Sydney (Australia) cách đây hơn 20 năm. Người bán hoa nói rằng đây là cây được ghép bởi phồng ng tím và cây phồng ng trắng để biến cá thể có hoa trắng trong rừng.



Phồng ng trắng trên đường Phù Đổng Thiên Vương. TS Mai cũng đã thu hoạch cả cây phồng ng trắng và tiến hành nhân giống để trồng bán bè và cung cấp cho người yêu hoa một số thành trong nước. Hiện cây phát triển tốt nhất nhất hoa màu tím chỉ không có đặc sắc trắng tinh khiết như cây mẹ.

Hiện du khách chọn mùa phồng ng tím đến Đà Lạt, đặc biệt chọn phố phường với những tán hoa phồng ng tím ngát. Loài hoa màu xanh tím dịu dàng này được các kỹ sư Lâm nghiệp Văn Sáu mang từ Pháp vào trồng vào năm 1962.

Điêu nan gì là cây ra hoa nhưng không cho quả, không có khả năng sinh sản tự nhiên bởi phồng ng tím cần những chú chim mồi công đưa phấn vào đài hoa để thụ phấn nhưng tiếc thay, loài chim này không có ở Việt Nam.

Sau hơn 30 năm không ngừng tìm kiếm, học hỏi qua sách báo, Kỹ sư Sáu mới thành công trong

Việt Nam gần đây đang biến pháp chế t cảnh đ Đà Lạt r p tr i hoa phồng tím.



Phồng tím làm nên một mùa hoa n t n g Đà Lạt  
S phong phú s c màu hoa phồng trên cao nguyên Đà Lạt, là k t qu dày công tìm tòi, nghiên  
c u c a các nhà sinh h c, nh ng ngh nhân đ y tâm huy t và có tình yêu sâu n ng v i x s  
ngàn hoa.

Theo **Kim Anh** (*T n Phong*)